

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ngày 15/3/2019, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1127/UBND-TCD ngày 13/3/2019, ông Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Tham gia tiếp công dân gồm đại diện: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành), Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu (thành phố Quảng Ngãi); cán bộ Phòng PA02- Công an tỉnh, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

Ông Lữ Ngọc Bình, Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện ủy quyền chủ trì tiếp công dân báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/3/2019; sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Hộ các ông, bà: Thới Văn Tạo (Trịnh Thị Mừng), Võ Thị Mỹ Hạnh (Trần Văn Sáu), Bùi Thị Hồng (địa chỉ: Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ): Trình bày các nội dung sau: **(1).** Đề nghị bồi thường thiệt hại về đất móng trụ và đất, hoa màu, nhà cửa bị ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tuyến khi xây dựng đường dây điện 15KV (nay là đường dây 22KV) cung cấp điện cho Nhà máy đường Phổ Phong theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 11/4/1996 của UBND tỉnh. **(2).** Năm 2009, do sự cố, cột trụ điện số 110 bị gãy

đổ, gây thiệt hại ngôi nhà của gia đình bà Võ Thị Mỹ Hạnh. Bà yêu cầu phải bồi thường.

Kết luận: (1). Vụ việc này, công dân đã phát sinh đơn từ năm 2018, UBND huyện Đức Phổ bước đầu đã xem xét, trả lời cho công dân và có báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh cũng đã xem xét, chỉ đạo giải quyết nhưng hiện nay về phía các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, vụ việc chưa được giải quyết đúng hành lang pháp luật, chưa dứt điểm. (2). Công trình xây dựng đường dây điện 15KV (nay là đường dây 22KV), cung cấp điện cho Nhà máy Đường Phở Phong do một doanh nghiệp nhà nước của tỉnh thực hiện từ năm 1994 đến năm 1996; thời gian đã trên 20 năm nhưng đến nay các hộ dân mới phát sinh khiếu nại bồi thường, hỗ trợ là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì thời hiệu khiếu nại đã hết. (3). Hồ sơ vụ việc này đã diễn ra trên 20 năm, theo quy định pháp luật về lưu trữ đã hết thời hạn lưu trữ, nên việc truy tìm đầy đủ chứng từ, hồ sơ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ công trình này là khó thực hiện được và không có căn cứ pháp lý để truy trách nhiệm. (4). Công trình đường dây điện 15KV được Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiếp nhận lại từ Công ty Mía đường và Cơ điện nông nghiệp Quảng Ngãi trước đây và đã bàn giao lại cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành từ năm 2011 đến nay, nên mọi vấn đề phát sinh liên quan đến đường dây điện 15KV (nay là đường dây 22KV) cung cấp điện cho Nhà máy đường Phở Phong không thể quy trách nhiệm cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi hay Công ty Điện lực Quảng Ngãi giải quyết, vì theo báo cáo ban đầu thì hồ sơ nhận bàn giao không thể hiện. (5). Việc hộ bà Võ Thị Mỹ Hạnh phản ánh cho rằng năm 2009, do sự cố, cột trụ điện số 110 bị gãy đổ, gây thiệt hại ngôi nhà của bà: Nội dung này là quan hệ dân sự, được giải quyết bởi cơ quan Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 750/UBND-CNXD ngày 20/02/2019. Hiện nay, các hộ dân vẫn cam kết cho rằng chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất móng trụ, hóa màu, nhà cửa và đất bị ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tuyến khi xây dựng đường dây điện 15KV cung cấp điện cho Nhà máy đường Phở Phong theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 11/4/1996 của UBND tỉnh; qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

- Giao UBND huyện Đức Phổ chỉ đạo UBND xã Phở Phong tổ chức cuộc họp, thành phần gồm: Trưởng thôn Vạn Lý, Trưởng Khu dân cư số 9, thôn Vạn Lý và 03 hộ dân có liên quan để nghe trình bày ý kiến về việc các hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 11/4/1996 của UBND tỉnh có được hỗ trợ, bồi thường hay không; nếu được hỗ trợ, bồi thường thì đã nhận hay chưa. Trên cơ sở ý kiến cuộc họp và thông tin quản lý hành chính nhà nước về vụ việc này, UBND huyện Đức Phổ phải có văn bản xác nhận cụ thể thông

tin các hộ dân đã nhận hay chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của công trình này. Trường hợp các hộ dân thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật mà chưa được nhận tiền hỗ trợ, bồi thường công trình này thì UBND huyện Đức Phổ phải kiểm tra, xác minh để xác định loại đất, nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất của các hộ dân, mức độ ảnh hưởng...; trên cơ sở đó, tính toán mức kinh phí cần hỗ trợ, bồi thường cụ thể, gửi văn bản xác nhận thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 30/5/2019**.

- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhận bàn giao vụ việc này để xác định rõ thông tin trong hồ sơ đã có thể hiện hay không thể hiện việc Công ty Mía đường và Cơ điện nông nghiệp Quảng Ngãi trước đây đã chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hay chưa, gửi văn bản xác nhận thông tin chính thức cho Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 30/5/2019**. Nếu có tài liệu thể hiện việc chi trả thì phải sao lục, xác nhận và gửi kèm văn bản để chứng minh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thông tin, làm việc với người đại diện theo pháp luật của Công ty Mía đường và Cơ điện nông nghiệp Quảng Ngãi trước đây (ông Thuộc) để lấy lời khai làm rõ thêm việc Công ty Mía đường và Cơ điện nông nghiệp Quảng Ngãi trước đây đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hay chưa.

- Trên cơ sở ý kiến của UBND huyện Đức Phổ, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và kết quả lấy ý kiến của người đại diện theo pháp luật của Công ty Mía đường và Cơ điện nông nghiệp Quảng Ngãi trước đây, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, mời các Sở: Công Thương, Tài chính và UBND huyện Đức Phổ họp bàn để thống nhất phương án xử lý và báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. **Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2019**.

2. Các ông, bà: Lê Quang Diệu (địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), **Huỳnh Bấy** (địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), **Võ Đức Tuấn** (địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), **Phạm Linh** (địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), **Phạm Thị Thạch** (địa chỉ: Thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), **Võ Thị Doa** (Thôn An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành): Đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh để các ông, bà trình bày việc UBND huyện Nghĩa Hành chưa thực hiện các nội dung sau:

1. Chưa thu hồi 249,15ha đất theo Kết luận thanh tra số 214 ngày 28/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

2. Chưa thu hồi 98ha đất của ông Cao Văn Năm theo kết luận thanh tra số 214 ngày 28/5/2009 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

3. Chưa giải quyết 98 sổ hồng cấp năm 2014-2015 trong đất đấu thầu, đất cho thuê, cho mượn.

4. Chưa thu hồi dứt điểm diện tích 38,36 ha đất rừng 388.

5. Chưa thu hồi 5,9 ha đất thuộc địa bàn xã Hành Dũng nhưng dân của xã Hành Thuận sản xuất và 04 ha đất của Công ty Nông Tín.

6. Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết khiếu nại lần 2 của 07 hộ dân có sổ đỏ bị thu hồi, hủy bỏ nhưng UBND huyện Nghĩa Hành chưa giao lại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sản xuất thực tế.

7. Chưa giải quyết đất của bà Bích Thu, đất của ông Thạnh.

8. Theo kết quả thanh tra 83 lô đất ở Khu dân cư Soi Dầu thì có 77 trường hợp được kết luận là cấp đất sai đối tượng. Đề nghị cho biết kết quả xử lý các cán bộ có sai phạm liên quan vụ việc này như thế nào?

9. Ông Nguyễn Tài chiếm lại đất đã bị Nhà nước thu hồi.

10. Có 49 hộ dân mượn 49 thửa đất của Nhà nước để sản xuất nhưng đến nay không trả lại cho Nhà nước.

11. Chưa xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Kết luận:

- Những nội dung trình bày của các hộ dân tại buổi tiếp công dân lần này không có gì mới so với những nội dung các hộ dân đã phản ánh tại các kỳ tiếp công dân định kỳ trước đây và đã được Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, lắng nghe và đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết nhưng việc thực hiện của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND xã Hành Dũng đến nay có nội dung còn chậm, chưa dứt điểm.

- UBND tỉnh thống nhất với quan điểm, phương pháp giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cam kết tại buổi tiếp công dân kỳ này là phải tập trung xử lý dứt điểm diện tích đất có liên quan đến cán bộ, đảng viên trước. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất do giao đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng có liên quan đến cán bộ, đảng viên nhưng nếu cán bộ, đảng viên nào không tự giác, gương mẫu chấp hành giao đất thì đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành báo cáo Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành phải có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đối với đảng viên.

- Đối với nội dung phản ánh của các hộ dân liên quan đến diện tích đất của Công ty Nông Tín: Giao UBND huyện Nghĩa Hành ban hành quyết định kiểm tra **trong tháng 3/2019**, kết luận rõ vụ việc để công khai, minh bạch thông tin cho các hộ dân biết.

- Nội dung phản ánh của các hộ dân liên quan đến diện tích 5,9ha đất thuộc địa bàn xã Hành Dũng nhưng dân của xã Hành Thuận sản xuất: Nội dung này, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo kiểm tra để xác định rõ vị trí đất, mốc giới hành chính giữa xã Hành Thuận và xã Hành Dũng, công khai cho các hộ dân rõ phần nào thuộc địa phận hành chính xã Hành Thuận, phần nào thuộc địa phận xã Hành Dũng và xử lý đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

- Giao Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 kiểm tra nội dung các hộ dân phản ánh cho rằng có 49 hộ dân mượn 49 thửa đất của Nhà nước để sản xuất nhưng đến nay huyện chưa thu hồi được theo các kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện.

- Theo thông tin UBND huyện Nghĩa Hành cung cấp thì các ông: Đỗ Quang Liễu, Lê Xuân Lâm, Nguyễn Tấn Ngọt, Lê Cường, Nguyễn Thương, Nguyễn Thành, Võ Văn Hòa đã khởi kiện các Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND tỉnh ra Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Trong thời gian chờ kết quả xem xét, giải quyết của Tòa án nhân dân, UBND huyện Nghĩa Hành phải chỉ đạo UBND xã Hành Dũng yêu cầu các bên liên quan giữ nguyên hiện trạng để làm cơ sở cho việc giải quyết tiếp theo, bởi vì các hộ này không còn quyền sử dụng đất theo các quyết định hành chính của UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành. Khi nào có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì chính quyền sẽ tổ chức thực hiện theo quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án của Tòa án.

- Việc các hộ dân yêu cầu giải quyết diện tích đất của bà Nguyễn Thị Bích Thu: Các bên có liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất không tự thương lượng, thỏa thuận được thì có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Riêng diện tích đất 01ha của bà Nguyễn Thị Bích Thu đã có kết luận thanh tra phải thu hồi thì UBND huyện Nghĩa Hành phải có biện pháp buộc bà Thu trả lại theo đúng quy định.

- Việc ông Võ Đức Tuấn có phát sinh đơn cá nhân khiếu nại hoặc phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thu thì Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành xử lý đơn theo đúng Luật Khiếu nại hoặc Luật Đất đai. Quá trình xem xét có phát sinh tình tiết gì mới, ảnh hưởng đến tính đúng đắn của Kết luận thanh tra đã ban hành thì báo cáo cụ thể để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016 trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng do Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi bàn giao năm 2003 và việc thu hồi 06 lô đất Khu dân cư Soi Dâu, xã Hành Dũng do giao

đất sai đối tượng. Trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra, nếu UBND xã Hành Dũng, UBND huyện Nghĩa Hành, các Tổ công tác liên ngành của tỉnh phát hiện có nội dung nào không đúng hoặc không phù hợp thì kịp thời có kiến nghị, đề xuất để UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

3. Ông Trịnh Thiên Liên Vũ (địa chỉ: Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi): Yêu cầu tổ chức thực hiện nội dung Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông với ông Phan Ngọc, ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi đã có hiệu lực pháp luật.

Kết luận: Vụ việc này, UBND thành phố Quảng Ngãi cam kết sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để tổ chức thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để giao đất cho ông Trịnh Thiên Liên Vũ **trước ngày 30/5/2019**. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện đúng cam kết.

4. Bà Lê Thị Bích Ngọc (địa chỉ: 833 đường Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi): Trình bày các nội dung sau: (1). Nhà nước bán hóa giá cho gia đình bà căn nhà số 833 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi từ năm 1993 nhưng 12 năm nay bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (2). UBND phường Nghĩa Chánh, UBND thành phố Quảng Ngãi cho phép ông Đặng Ba (hộ liền kề) sửa chữa nhà, làm ảnh hưởng đến nhà của bà.

Kết luận: Vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát nhiều lần, có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 978/UBND-CNXD ngày 07/3/2019. Yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức thực hiện.

5. Bà Võ Thị Thuận (địa chỉ: Đội 7, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi): Phản ánh việc UBND thành phố Quảng Ngãi đến nay chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 356/TB-UBND ngày 24/12/2018 về vụ việc của bà.

Kết luận:

- Vụ việc này thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan trực thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 356/TB-UBND ngày 24/12/2018; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan đã chuyển đơn đến UBND thành phố kết quả giải quyết (những nội dung đã giải quyết, chưa giải quyết, nguyên nhân) **trước ngày 30/6/2019**.

- Đề nghị gia đình bà Võ Thị Thuận hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết để đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.

6. Bà Đặng Thị Tuyết (địa chỉ: Xóm 3, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh): Yêu cầu bồi thường cho gia đình bà khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7852/UBND-CNXD ngày 25/12/2018. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

Nay, thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, triển khai thực hiện và nghiêm túc chấp hành theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân Trung ương (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;
- Các công dân có liên quan;
- VPUB: CVP, PCVP và các phòng nghiên cứu, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Huy